



เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๓๖๑/๒๕
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๒๐.๐๕ นาฬิกา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โทร. ๐๗๕๔

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๔/ ๓๐๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามและประกาศเจตจำนงการเป็นสำนักงานสีเขียว “รัฐสภาร่วมมือ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน”

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้มีคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้บรรลุตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) นั้น

ทั้งนี้ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้มีการประกาศเจตจำนงการเป็นสำนักงานสีเขียว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดพิธีประกาศเจตจำนง “รัฐสภาร่วมมือ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน” โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงนโยบายของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา ตลอดจนขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ให้ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งกำหนดจัดพิธีประกาศฯ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา B๑ - ๒ ชั้น B๑ อาคารรัฐสภา และรับชมทาง Livestream (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ)

ในการนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียว ดำเนินนโยบายและการสื่อสารได้จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เจตจำนงในการขับเคลื่อนเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างยั่งยืน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงนามและประกาศเจตจำนงฯ ดังกล่าว ในพิธีประกาศเจตจำนง “รัฐสภาร่วมมือ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(Signature)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(Signature)

(นางพรพิศ เพชรเจริญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕

(Signature)
(นางสาวณัฐกานต์ จูฑามาศย์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(Signature)
(นางจงเดือน สุทธิรัตน์)

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง เจตจำนงในการขับเคลื่อนเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างยั่งยืน

ตามที่ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามในประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยกระดับการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาให้ได้มาตรฐานสำนักงานสีเขียว เพื่อให้รัฐสภาไทยสู่รัฐสภาสีเขียว (Green Parliament) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บุคลากรในวงงานรัฐสภา บุคลากรของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดจึงขอแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บุคลากรของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

๒. สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา ผ่านกิจกรรม หรือช่องทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า สิ้นเปลือง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔. ควบคุม ป้องกัน ลดปริมาณของเสีย รณรงค์การนำกลับมาใช้ใหม่

๕. ส่งเสริมให้มีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ

๖. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเจตจำนงดังกล่าวข้างต้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพรพิศ เพชรเจริญ)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร